

ข่าวประชุมและติดตามหน่วยงานสนองพระราชดำริ

อพ.สธ. - ปท.

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสุรชัย ชันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดปทุมธานี (อพ.สธ. - ปท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ปท.

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ปท. และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ปท. โดยมี ประเด็นสำคัญ ดังนี้

- งบประมาณการดำเนินงานสนองพระราชดำริกลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ (G8) มี ๔ ส่วน คือ งบจังหวัด (งบบุทธศาสตร์ฯ, งบพิเศษต่างๆ, งบอื่นๆ เป็นต้น), งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.), งบหน่วยงานจากต้นสังกัด (กรมฯ, สถาบันฯ) และงบประมาณจากภาคเอกชน (มูลนิธิฯ, ภาคเอกชนต่างๆ) เสนอให้ทางจังหวัดศึกษาคู่มือในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ จากแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัดฯ ร่วมกับแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ รวมทั้งเสนอให้มีการประชุมคณะทำงาน เพื่อ ขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ และปรับแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนว ทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ประธานให้ฝ่ายเลขฯ ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนแผนแม่บทฯ และ แผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานของ อพ.สธ.

- คณะทำงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม โดยเสนอให้เชิญสำนักงานพระพุทธศาสนาเข้ามา เป็นคณะทำงาน ประธานมอบหมายให้ฝ่ายเลขฯ ปรับคณะทำงานตามความเหมาะสมโดยเพิ่มเติมหน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดตารางการประชุมคณะทำงานเพื่อให้การดำเนินงาน อพ.สธ. มีการขับเคลื่อนและทุก หน่วยงานจะต้องร่วมมือกันดำเนินงานสนองพระราชดำริ

- การดำเนินงานสนองพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงเรียน หรือ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จะต้องสนองพระราชดำริกับทาง อพ.สธ. โดยเป็นเครือข่ายเดียวกัน หากยังไม่ได้สนองพระราชดำริ สามารถสนับสนุนให้สมัครสนองพระราชดำริ เพิ่มเติมได้ ประธานมอบหมายให้การดำเนินงานของ อพท. ทั้ง ๒๑ แห่งที่สนองพระราชดำริแล้วขอให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริให้มีคุณภาพจนได้รับป้ายพระราชทาน

- ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

